

Những năm qua, việc xây dựng mô hình tủ sách pháp luật (TSPL) tại các đồn, hải đội luôn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng. Đến nay, 100% đơn vị đều có tủ sách với đa dạng các loại sách, báo, tạp chí. Có thể nói đây không chỉ là một trong những kênh truyền tải thông tin quan trọng, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ mà còn là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả cao.

Ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền có căn phòng rộng hơn 30m² từ lâu đã trở thành nơi trao đổi, tìm hiểu thông tin, tư liệu phục vụ công tác của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Căn phòng được bài trí ngăn nắp, trưng bày các hình ảnh, tư liệu truyền thống BĐBP cũng như hình ảnh các hoạt động của đơn vị qua các năm. "Linh hồn" của căn phòng chính là TSPL với khoảng 3.000 đầu sách thuộc các lĩnh vực, trong đó hơn 100 đầu sách pháp luật. Tranh thủ thời gian sau giờ làm việc, ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ lại chọn cho mình không gian đó để thỏa mãn đam mê được đọc sách của mình. Đại úy Nguyễn Ngọc Tâm, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Diêm Điền chia sẻ: Mô hình TSPL được xây dựng từ năm 2013. Mỗi năm tủ sách được bổ sung thêm những đầu sách mới để đáp ứng nhu cầu đọc và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với duy trì hoạt động của TSPL, đơn vị duy trì nên nếp việc đọc báo vào 7 giờ sáng hàng ngày.

Năm 2013, khi triển khai thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016

Tủ sách pháp luật khơi nguồn văn hóa đọc



Văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.

của Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bắt đầu xây dựng mô hình TSPL tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thượng tá Phạm Quang Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có 5 tủ sách tại 5 đầu đơn vị trực thuộc. Số đầu sách được đánh số để tiện cho việc quản lý, tránh thất thoát. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn thường xuyên quan tâm xây dựng TSPL ở các xã, thị trấn trên khu vực biên giới biển của tỉnh; đồng thời, nắm vững thực trạng,

điều kiện cơ sở vật chất, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển. Đến thời điểm này, các đồn, hải đội đều có TSPL và 100% xã, thị trấn hoàn chỉnh ngăn sách pháp luật, TSPL... Số lượng đầu sách, báo, tạp chí thường xuyên luân chuyển, bổ sung để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần đưa TSPL ở các xã, thị trấn trên khu vực biên giới biển của tỉnh; đồng thời, nắm vững thực trạng,

Theo Thượng tá Phạm Quang Huỳnh, hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tặng sách, thiết bị âm thanh cho các địa phương, đơn vị. Từ mô hình TSPL ở các đơn vị biên phòng và các xã, thị trấn khu vực biên giới biển, tủ sách dòng họ, tủ sách thôn làng đã và đang được nhân rộng tại các xã, thị trấn. Với những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả ở mỗi địa phương, đơn vị, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật cho nhân dân khu vực biên giới biển có sự chuyển biến tích cực. Ông Bùi Xuân Cử, xã Nam Thịnh (Tiền Hải) cho biết: Nhờ công tác tuyên truyền của Đồn Biên phòng Cửa Lân và qua tìm hiểu sách pháp luật tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lân nên bà con ngư dân địa phương đã nhận thức rõ hơn về các quy định của pháp luật. Mọi người cũng có ý thức hơn trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, một số địa phương, đơn vị trên khu vực biên giới biển vẫn chưa thực sự phát huy hết hiệu quả của TSPL đã gây lãng phí cả về mặt kinh tế lẫn thông tin, tri thức. Theo Thiếu tá Nguyễn Hữu Thái, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Lân: Hiện nay, trong thời đại bùng nổ thông tin, việc lựa chọn, tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội rất thuận lợi nhưng cũng vì thế mà nhiều người vẫn tiếp nhận những thông tin xấu, độc và vô tình tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, để duy trì hiệu quả các mô hình TSPL, các địa phương, đơn vị cần có hình thức, biện pháp phù hợp để thông tin, giới thiệu các sách, tài liệu của TSPL đến đồng bào nhân dân. Chú trọng bổ sung các sách, tài liệu mới, có nội dung thiết thực, liên quan trực tiếp đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức và nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân; đồng thời, rà soát sách pháp luật và các tài liệu khác trong TSPL hiện có, bảo đảm các sách, tài liệu còn hiệu lực thi hành; bổ sung các đầu sách pháp luật có chất lượng, thiết thực, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của nhân dân.

TẮT ĐẠT

► Quỳnh Phụ gặp mặt chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng ngày 24/4, Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị gặp mặt truyền thống 65 năm - 46 năm ngày chiến thắng trở về.

Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày huyện Quỳnh Phụ được thành lập năm 1999 với 271 đồng chí. Với bản chất Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện trong chiến đấu và đấu tranh với kẻ thù trong lao tù, các hội viên đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thể và xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi gặp mặt, gần 300 đại biểu đã ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam và truyền thống anh dũng, kiên cường, bất khuất của chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đày, đồng viên nhau tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tham gia phát triển kinh tế và các hoạt động xã hội, xứng đáng là những người chiến sĩ cách mạng trong công cuộc đổi mới.

TRINH CƯỜNG

► Ra mắt câu lạc bộ tuyên truyền mô hình lồng ghép giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Sáng ngày 25/4, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Thư) tổ chức ra mắt câu lạc bộ tuyên truyền mô hình lồng ghép nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cần cứ kế hoạch liên ngành Y tế - Giáo dục về thực hiện chương trình tuyên truyền mô hình lồng ghép nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trong các trường THCS, Trường THCS Vũ Tiến là trường duy nhất của huyện Vũ Thư được chọn làm điểm. Câu lạc bộ tuyên truyền của Trường được thành lập gồm 19 thành viên là các em học sinh thuộc các khối lớp. Định kỳ, câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt các hình thức như: nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trực quan, diễn đàn giao lưu, cuộc thi, trò chơi và sử dụng truyền truyền viên để tuyên truyền trực tiếp các nội dung về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.



Trò chơi hái hoa dân chủ trả lời các câu hỏi về mất cân bằng giới tính khi sinh và công tác dân số - KHHGD.

Thực hiện chương trình tuyên truyền, thông qua hoạt cảnh chèo, kịch nói, các bài múa hát được dàn dựng công phu và trò chơi hái hoa dân chủ, các thành viên câu lạc bộ đã chuyển tải tới gần 500 học sinh, các thầy cô giáo những nội dung về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số - KHHGD, thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và những hệ lụy. Đặc biệt là việc cần phải giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và một số giải pháp... Qua đó nâng cao nhận thức, giúp học sinh hiểu rõ về mất cân bằng giới tính khi sinh để trở thành một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền tới gia đình, cộng đồng.

Từ mô hình điểm tại Trường THCS Vũ Tiến, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư sẽ rút kinh nghiệm, hướng dẫn, nhân rộng ra các trường THCS trong toàn huyện.

HÀ ANH

Sân chơi tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh

Năm học 2018 - 2019 là năm thứ ba liên ngành Tỉnh đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông" ở 3 cấp (tỉnh, huyện, trường). Không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho học sinh phổ thông, cuộc thi còn là dịp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) đến mọi người, mọi nhà một cách hiệu quả.

Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Điểm mới của cuộc thi năm nay là đổi tượng tham gia là học sinh THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các em là người trực tiếp điều khiển xe máy điện, xe đạp điện và dễ vi phạm các quy định của pháp luật và cũng dễ bị tổn thương khi tham gia giao thông. Cuộc thi được triển khai ở các cấp với hình thức sân khấu hóa, thi rung chuông vàng để thu hút nhiều thí sinh tham gia hơn, tạo sự lan tỏa rộng khắp. Cũng trong năm học này, các em học sinh được tham gia bài thi trắc



Học sinh tham quan triển lãm tranh với chủ đề an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ.

nghiệm với các câu hỏi kiến thức pháp luật về ATGT do liên ngành cấp tỉnh chỉ đạo. Sau 5 tháng triển khai, toàn tỉnh đã thu về 56.070 bài thi. Tại cuộc thi cấp tỉnh, 8 đội thi đến từ 8 huyện, thành phố trải qua hai phần thi: khởi động và rung chuông vàng. Bên cạnh việc nắm chắc, hiểu rõ các quy định của pháp luật về ATGT để trả lời các câu hỏi trong phần

thi rung chuông vàng, các em đã vận dụng sáng tạo đưa Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật liên quan vào các tiểu phẩm để truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến mọi người. Em Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh Trường THPT Đồng Quan (Đồng Hưng) cho biết: Tham gia cuộc thi chúng em được làm quen với nhiều bạn, hiểu sâu hơn các quy định

của pháp luật về ATGT. Thông qua tiểu phẩm của mình, chúng em muốn truyền đến mọi người thông điệp ATGT là hạnh phúc của mọi người, mọi gia đình. Mọi người hãy đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng cách khi tham gia giao thông; không thờ ơ, hãy giúp đỡ những người không may bị tai nạn giao thông.

Được triển khai từ cấp trường nên các thầy cô giáo vừa là người tuyên truyền, tham mưu, tổ chức cuộc thi, tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia bảo đảm ATGT. Họ cũng là những người hỗ trợ các em chuẩn bị cho cuộc thi, cứu trợ các thí sinh tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Thấy giáo Bùi Văn Thịnh, Bí thư Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tiền Hải cho biết: Hàng năm, chúng tôi đều triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT bằng hình thức sân khấu hóa. Có những năm triển khai cuộc thi với 3 đội thi ở 3 khối lớp, có năm triển khai trong toàn Trung tâm. Chúng tôi cũng tuyên truyền về

ATGT thông qua các tiết chào cờ, sân chơi khi tới 18, triển khai các tổ tự quản trực ban. Đầu giờ buổi sáng, có ít nhất 3 lớp trực ban, tham gia phân luồng giao thông tại khu vực cổng trung tâm; nhắc nhở học sinh chấp hành đúng nội quy, quy định của Trung tâm.

Bên cạnh việc phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT dành cho học sinh phổ thông, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã phát động cuộc thi về tranh thiếu nhi với ATGT, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Chị Phan Thị Kim Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Thụy Lương (Thái Thụy) cho biết: Qua việc về tranh theo chủ đề ATGT, các con thể hiện những gì mình được chứng kiến, những bức tranh do các con vẽ cũng tạo nếp sống văn hóa, tác động đến hành vi của các con.

Kết thúc cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT cấp tỉnh, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội. Nhưng điều đáng lại sau sân chơi này là việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT cho học sinh, thanh thiếu nhi; vận động mọi người chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa giao thông, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, thân thiện.

XUÂN PHƯƠNG

Bóng chuyền - "môn thể thao vua" ở Thụy Liên

Nhiều năm trở lại đây, bóng chuyền đã trở thành môn thể thao không thể thiếu trong đời sống của người dân xã Thụy Liên (Thái Thụy). Với nhiều người dân địa phương, bóng chuyền là "môn thể thao vua".

Hàng ngày, cứ xong việc đồng áng là ông Nguyễn Quang Thọ, thôn Đoài, xã Thụy Liên lại tìm tới sân UBND xã để chơi bóng chuyền. 64 tuổi nhưng ông Thọ vẫn rất đam mê môn thể thao này. Trong xã, ông được coi là vận động viên lão làng. Ông Thọ chia sẻ: Tôi chơi bóng chuyền từ năm 12 tuổi. Thời ấy, bóng chuyền được một số công nhân đi làm ăn xa mang về quê chơi và lan rộng ra toàn xã. Dù phong trào chơi bóng chuyền chưa rầm rộ và quy mô như

bây giờ nhưng với lứa tuổi thanh thiếu niên chúng tôi, ai cũng rất hào hứng. Môn thể thao này ngoài yêu cầu về thể lực, chiều cao còn có sự đam mê. Chính vì có niềm đam mê nên bóng chuyền mới duy trì và phát triển ở địa phương đến bây giờ. Chơi bóng chuyền từ nhỏ nên hầu như giải nào của xã, huyện tổ chức, ông Thọ cũng tham gia. Ngoài việc vui chơi để giao lưu, giải trí, ông còn dạy 2 lớp bóng chuyền cho trẻ em. Ông Thọ chia sẻ thêm: Người dân quê tôi hào hứng lắm, ai cũng mong chờ vào dịp đấu xuân năm mới để được thi đấu giao hữu bóng chuyền. Gia đình nào có người thân chơi bóng thì kéo cả nhà đi xem, rất vui và náo nhiệt.

Hiện nay, ở xã Thụy Liên, ngoài câu lạc bộ bóng chuyền

của xã, 9/11 thôn đều có đội bóng chuyền. Hàng ngày, tại sân bóng chuyền ở nhà văn hóa các thôn, phong trào chơi bóng diễn ra nhộn nhịp, sôi nổi. Anh Nguyễn Văn Duy, công chức văn hóa xã hội xã Thụy Liên chia sẻ: Giải bóng chuyền đấu xuân thường diễn ra vào ngày mùng 3, mùng 4 tết âm lịch, là giải thể thao lớn nhất của xã do xã vận động nguồn xã hội hóa để tổ chức. Giải không chỉ quy tụ những vận động viên tiêu biểu đến từ các thôn mà còn có sự góp mặt của nhiều vận động viên bóng chuyền có tên tuổi, đang đấu giải A1 toàn quốc như: Giang Văn Đức, Trần Văn Giáp, Vũ Quang Khôi... Những vận động viên này được các thôn tự thuê để chơi cho đội của thôn mình. Vì thế, giải đấu không chỉ có tính



Các thôn thi đấu giao hữu.

chất chuyên nghiệp mà còn tạo sân chơi để các vận động viên "làng" có dịp cọ xát, nâng cao kỹ thuật chơi bóng. Trong giải

đấu, độ tuổi tham gia của các vận động viên cũng rất đa dạng, không bỏ hẹp. Từ 15 đến hơn 60 tuổi, cứ có niềm đam mê, có khát

khao chơi bóng là vận động viên đều được tham gia.

Cùng với giải đấu cấp xã, ở các thôn vào dịp ngày lễ, ngày kỷ niệm hay hội làng, người dân cũng tổ chức giải bóng chuyền, tiêu biểu như thôn An Lệnh, Cam Đoài, Cam Đông... Phong trào chơi bóng chuyền cứ thế phát triển, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Từ các giải đấu "làng", nhiều vận động viên đã tham gia các giải đấu của huyện, tỉnh như: Trịnh Văn Đức, Đoàn Viết Viễn, Nguyễn Hữu Nam... Dù chưa để lại dấu ấn cá nhân nhưng các vận động viên đã góp phần làm lan tỏa tinh thần chơi bóng chuyền nói riêng và luyện tập thể dục thể thao nói chung cho người dân trong xã. Tính đến nay, số lượng người luyện tập thể thao thường xuyên trên địa bàn xã đã đạt khoảng 30% dân số.

Do là môn thể thao truyền thống nên ngay khi có kế hoạch tổ chức giải đấu, môn bóng chuyền được nhiều người đồng tình ủng hộ. Bởi vậy, hầu hết các giải đấu bóng chuyền trên địa bàn xã đều từ nguồn xã hội

hóa. Ở các thôn, việc đầu tư, xây dựng sân tập cũng được công em xa quê hương và người dân góp công xây dựng. Ông Vũ Thành Quang, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên cho biết: Bóng chuyền là môn thể thao truyền thống và đã trở thành môn ăn tinh thần không thể thiếu đối với nhiều người dân trong xã. Vì thế, để duy trì và phát triển môn thể thao này, chính quyền xã và các thôn sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tích cực kêu gọi xã hội hóa tổ chức giải đấu, xây dựng cơ sở vật chất cho người dân tham gia luyện tập; phối hợp với các trường tổ chức cho học sinh luyện tập, tạo nguồn nhân lực tham gia các giải đấu dịp hội trại trung thu, tết Nguyên đán... Qua mỗi giải đấu, đồng viên, khích lệ các thể thao thường xuyên trên địa bàn xã đã đạt khoảng 30% dân số.

HOANG LANH